

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๗๐



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมีข้อเหตุอันสมควร

เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนปฏิบัติงานเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในภารกิจของสำนักทะเบียนอำเภอ โดยมีกิจกรรมและระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักทะเบียนอำเภอทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน นั้น

สำนักทะเบียนกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมีข้อเหตุอันสมควรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้นายทะเบียนอำเภอดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมีข้อเหตุอันสมควรให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙ จำนวนสี่ชุด และให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ชุดที่หนึ่ง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

(๒) ชุดที่สอง มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(๓) ชุดที่สาม มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) ชุดที่สี่ มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้านหรือปิดประกาศไว้ ณ เขตชุมชนหนาแน่นเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น

๒. เมื่อนายทะเบียนอำเภอ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมีใช้เหตุอันสมควร (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๙) แล้ว ให้ส่งมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งคืนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมยศ พุ่มน้อย)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐-๒๗๕๑-๗๓๑๓-๖
โทรสาร ๐-๒๗๕๑-๗๓๓๒